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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปา่แลวหลวง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565  ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  29   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปา่แลวหลวง 
******************************************* 

ผู้มาประชุม จำนวน 10  คน 

ผู้ขาดประชุม จำนวน    -   คน 

 เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ได้เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  - ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 

ที่ประชุม 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

ขอบคุณการเข้าร่วมอบรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอสันติสุข           
วันที่ 25 สิงหาคม  2565 ณ หอประชุมบ้านพนาไพร  ตำบลป่าแลวหลวง   
 

ขอบคุณการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับวันที่ 25 สิงหาคม  
2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง   
 

รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2   - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง        
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2564 ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 
 

นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ  
 
มติที่ประชุม 

- 
 
 
 
 

- 

ได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ตรวจสอบความถูก
ต้อง ซึ่งไม่มีผู้ใดได้ขอแก้ไข ประธานจึงได้ขอมติที่ประชุมรับรอง 
 
รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 - ญัตตริ่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปา่แลวหลวง เรื่อง งบประมาณ 
                              รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

                             - ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง งบประมาณ 
                                 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ 

นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

แจ้งว่า ได้รับรายงานจากคณะกรรมการแปรญตัติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
เวลา 17.00 น. ได้มีนางสาวกรรณิการ์  คำมงคล ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้ย่ืนเสนอขอ
แปรญัตติ เรื่อง ขอลดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ในแต่ละกองที่ตั้งไว้ เดือนละ 8,000 บาท 
โดยให้เหตุผลว่า สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวงมี
งบประมาณไม่เพียงพอและยังไม่มั่นคง โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญผู้แปร
ญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
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น.ส.กรรณิการ์ คำมงคล 
ส.อบต.หมูท่ี่ 1 
 
 
 
 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ 
นายเลย พันธ์แก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
นายอภิชาติ คำแสน        
รองปลัด อบต.รักษา 
ราชการแทนปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ 
นางพลอยรวี  ดาวทอง 
ประธานฯ 
 
 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มาช้ีแจงในการประชุมกับ
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้แปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติขอสงวนคำแปรญัตติไว้ จึงได้นำมาเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวงพิจารณาอีกครั้ง ขอเชิญผู้แปรญัตติ
นางสาวกรรณิการ์  คำมงคล ได้อภิปรายครับ 
 
ได้อภิปรายว่า ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไปในแต่ละกองที่ตั้งไว้ 
8,000 บาท ยังไม่สมควรจะข้ึนค่าจ้าง ซึ่งจากเดิมเดือนละ 7,500 บาท โดย
เห็นว่าสถานการณ์การเงินการคลัง ขององค์การบรหิารสว่นตำบลป่าแลวหลวงยงั
ไม่มั่นคง เกรงว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่าย เห็นควรปรับลดไว้ที่
เดือนละ 7,800 บาทก็น่าจะเพียงพอ 
 
ได้ให้ผู้บริหารท้องถ่ินช้ีแจงครับ 
 
ได้ช้ีแจงว่า เนื่องจากด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ
เพิ่มข้ึน ปรับค่าจ้างให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างเหมาไม่
สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และจากที่ผมเข้ามาบริหารงาน องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าแลวหลวง เห็นถึงความตั้งใจ ทุ่มเท และเอาใจใส่งานของพนักงานจ้าง
เหมาทุกคน ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ยังไม่เคย
ปรับข้ึนค่าแรงใหม่ให้พนักงาน ส่วนสถานะการเงินการคลังขอให้รองปลัดได้
ช้ีแจงครับ 

 
ผมขอช้ีแจงในฐานะรักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลว
หลวง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ฐานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าแลวหลวง ณ ปัจจุบันได้มั่นคงพอสมควรแล้ว หากจะข้ึนค่าจ้าง
เหมาบริการ ก็สามารถทำได้ มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่าย ประกอบกับ
ก่อนดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายได้หารือกับ ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนแต่ละ
กองแล้ว มีความเห็นเป็นทางเดียวกันคือสมควรข้ึนค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยครับ 
 
 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมและได้ให้ทุกฝ่ายช้ีแจงเหตุผลความ
จำเป็นแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติขอสงวนคำแปรญัตติไว้ จึงได้
นำมาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวงพิจารณาอีกครั้ง 
 
ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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นายอภิชาติ คำแสน        
รองปลัด อบต.รักษา 
ราชการแทนปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
กระผมนายอภิชาติ  คำแสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ
แท น ป ลั ด อ ง ค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ วน ต ำบ ล ป่ าแ ล วห ล วง  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติเป็นอย่างอื่น 
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนมตินั้นอีก 
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ส่ งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ข้ึนอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได้  
      ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
      เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณาข้อที่ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นใหแ้ก่สมาชิกไม่น้อยกว่าย่ีสบิ
สี่ช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
      ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 
 
ขอขอบคุณรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เมื่อไม่มีผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ว่ามีมติเห็นชอบ
วาระที่ 2 (วาระแปรญัตติ) ว่าจะคงร่างงบประมาณรายจ่ายเดิม คือ ค่าจ้างเหมา
บริการพนักงานงานจ้างทั่วไปเดือนละ 8,000 บาท หรือปรับลดเหลือเดือนละ 
7,800 บาท  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รายงานผลต่อที่ประชุมด้วยการยก
มือพ้นศีรษะ 
 
มีมติเห็นชอบวาระที่ 2 ให้คงร่างงบประมาณรายจา่ยเดิม คือ ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานงานจ้างทั่วไปเดือนละ 8,000 บาท 
- เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 



- 4 - 
 

 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานฯ 
 
 
 
 

นายอภิชาติ  คำแสน 
รองปลัด อบต. 

 

 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานฯ 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 
 
 
 

 

- 
 

 
 
 

- 

 
วาระลงมติ 

ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ิน จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 
 
ขอขอบคุณรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ ช้ีแจงระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ จากการที่สมาชิกสภา อบต.ป่าแลวหลวง ได้พิจารณา
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวาระที่  2 ไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อจะได้เสนอ
นายอำเภอสันติสุขอนุมัติ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จะ
ประกาศใช้ต่อไป ขอมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ว่ามีมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ด้วยการยกมือพ้นศีรษะ 
 
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
- เห็นชอบ  จำนวน 9 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จำนวน – เสียง 
- งดออกเสียง จำนวน 1 คน 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ 
 
นางวัน  ไชยยะ 
ส.อบต.หมูท่ี่ 7 
 
 

 

นายเลย  พันธ์แก้ว 
นายก อบต. 
 
 
 

นายรณรงค์  ปิงยศ 
ผอ.กองช่าง 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ได้อนุญาตให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งข้อ
ราชการ 
 
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
ดิฉันนางวัน ไชยยะ ส.อบต.หมู่ที่  1 ขอเรียนที่ประชุมว่าถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายทิศตะวันตกไปถึงหลุมขยะองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นถนนใน
ภาพตำบล เพราะโอกาสที่จะได้รับงบประมาณอุดหนุนสูง  
 
การตั้งงบประมาณ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ก่อสร้างถนนทุกสายในตำบลถือว่าเป็นภาพรวมของตำบลครับ  
 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลว
หลวงได้ส่งโครงการไปขอรับสนับสนุนงบประมาณทุกหมู่บ้านตามความจำเป็น
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นายอภิชาติ คำแสน        
รองปลัด อบต. 
 
นางนงนุช  ฝายนันทะ 
นักวิเคราะห์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ เฉลิมวรโชต ิ
ส.อบต.หมูท่ี่ 4 
 
 
 
นายเลย  พันธ์แก้ว 
นายก 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
นายสิงหา  หาญป้อ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

เร่งด่วนแล้ว เนื่องจากบางโครงการที่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณอาจเป็นเพราะ
อยู่ในพื้นที่เขตป่า  
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการต่างๆ จะต้องมีความพร้อมของพื้นที่ หาก
เป็นที่ส่วนบุคคลจะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินครับ   
 
กรมส่ งเส ริม การปกครองท้ อ ง ถ่ิน  ได้น ำห นั งสื อ ล ง เว็บ ไซต์  ห นั งสื อ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนั้นการดำเนิน
โครงการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จะต้องปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจะขอรับขอให้ทางหมู่บ้าน
เตรียมความพร้อมโครงการที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ะ 
 
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
กระผม นายชัยวัฒน์  เฉลิมวรโชติ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอสอบถามเรื่องคอกวัว 
ราษฎร บ้านป่าอ้อย ที่อยู่ติดลำน้ำมวบ และโรงสูบน้ำดิบประปาบ้านป่าอ้อย 
ว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ  
 
คณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วน ผอ.กอง ได้ปรึกษากันแล้ว อยากสอบถาม
ว่าทางหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าของวัว ได้เจรจากันหรือยัง ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบล อยากให้ทางหมู่บ้านเจรจากันก่อน หากองค์การ
บริหารส่วนตำบลไปดำเนินการจะต้องเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้หมู่บ้านเจรจาดังกล่าว 
 
รับทราบ 
 
ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีอะไรเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ที่ถ้าไม่มี ประธานจึงได้
กล่าวขอบคุณผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชมุเวลา  11.30  น. 

       
                                               ลงช่ือ                                 ผู้จดรายงานการประชุม  
                                    (นางเจนจิรา  คำนาน) 
                       เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลปา่หลวง 
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ลงช่ือ                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายสิงหา  หาญป้อ) 
                                             ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลป่าแลวหลวง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 

ป่าแลวหลวง ฉบบันี้แล้ว  เมือ่วันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 ลงช่ือ             ประธานคณะกรรมการ 
                    (นางพลอยรวี  ดาวทอง)    
 
                                                     ลงช่ือ              กรรมการ 
                      (นางวัน  ไชยยะ)    
 
 ลงช่ือ                                           กรรมการและเลขานุการ 
                (นางสาวกรรณิการ์  คำมงคล)  
 


